



Maui Wildfire Recovery – Water Mission

Mga Pagtrabaho sa Gabi

Inspeksyon ng Sewer sa Lahaina

Napakaraming nabibigay ng Maui sa mundo. Bilang mga bisita, ikinagagalak namin na bigyan sila ng suporta pabalik.

Sa Lunes Pebrero 26, plano ng EPA na simula ang **mga pagtatrabaho sa gabi** sa mga bahagi ng Honoapi'ilani Hwy at Keawe Street para mainspeksyunan ang sanitary sewer system. Ang trabaho ay tinatantiya na aabot hanggang Marso 2, pero depende ito sa lagay ng panahon. Iinspeksyunin ng EPA ang sanitary sewer system mula sa Honoapi'ilani Hwy and Keawe Street in Lahaina, between Leialii Parkway at Keawe Street. Gagawin sa gabi ang trabahong ito upang **malimitahan ang epekto ng trapiko sa mga pangunahing kalye, na nagbibigay ng mas ligtas na mga kondisyon sa pagtatrabaho kapag minimal ang peak time ng trapiko at mapapahintulutan ang pagtatrabaho sa mga oras na mas kaunti ang daloy ng trapiko sa sewer lines.**

Ang trabaho ay isang dalawang-hakbang na proseso; ang unang hakbang ay ang paglilinis sa posibleng mga labi/bumabara sa mga sewer line gamit ang jet-propelled na tubig, kasunod na isang espesyal na camera na ibababa sa sewer line para mainspeksyon kung may pinsala at iba pang mga isyu na sanhi ng mga wildfire. Sa gawaing ito, isang vacuum truck ang gagamitin para makolekta ang mga labi o dumi at tubig mula sa sewer line.

Ano ang Maasahan:

- May magaganap na trabaho sa pagitan ng mga oras ng 8 PM at 4 AM at kailangang isara ang ilang mga kalsada. Ang mga taong papasok at lalabas sa mga katabing kalye ay dapat mag-ingat sa mga miyembro ng crew kapag nagmamaneho sa mga oras na may trabaho.
- Ang mga miyembro ng crew ay may suot na high-visibility na damit at gagamitin ng mga malalaking makinarya.
- Ang vacuum truck ay maaaring maingat pero ang karamihan sa trabahong gagawin ay malayo-layo mula sa mga nakatayo nang istruktura. Ang pinakamalaking magiging epekto ay ang pagsasara ng mga kalsada dahil maaari itong maka-apekto sa pagpasok at paglabas mula sa mga katabing kalye. Ang mga commuter na gagamitin ng highway sa gabi at madaling araw ay dapat na mag-ingat.
- May karagdagang pailaw sa may Honoapi'ilani Hwy at Keawe Street. Nakipag-koordinan ang EPA sa U.S. Fish and Wildlife upang maprotektahan ang wildlife mula sa karagdagang pailaw.
- Nakipag-ayos ang EPA sa Pulis ng Maui, HI DOT, at County ng Maui hinggil sa mga pagtatrabaho sa gabi.



Figure 1.: Ipinapaliwanag ng EPA Wastewater Task Force Leader kung paano tumutulong ang CCTV truck na matasa ang kondisyon ng mga sewer line.



Figure 2. Ang mga contractor ng EPA ay naglalagay ng tubig papasok sa sewer pipe upang maalis ang anumang mga dumi/harang.

Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan sa U.S. EPA

Call Center: 808-229-5184

7am-7pm, HST Lunes-Sabado

Email: R9Wildfiresinfo@epa.gov

Kahit na maliit lamang ang posibilidad, kung mayroon kang napansin na anumang mga isyu sa pagbabara ng sewage, mangyaring tumawag sa (808) 229-5184 Magkakaloob ng serbisyo ng paglilinis nang walang dagdag na singilin sa iyo.